

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๕๕๐๒



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๓ กันยายน ๒๕๕๐

เรื่อง การเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๕๕๗๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องการเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของกระทรวงมหาดไทย ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วใคร่ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

๑. การเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักปกครอง ท้องที่ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยระบบราชการในระดับฐานรากให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การลงทุนของรัฐในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักปกครองท้องที่ที่มี คุณภาพ และมีภารกิจประมาณอย่างคุ้มค่า มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนที่จะสามารถเรียนจบได้เป็น หลัก ทั้งอาจให้ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาบางส่วนตามความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มีการ ประหยัดงบประมาณภาครัฐ และช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ตามหลักสูตร

(๒) ในการกำหนดหลักสูตรการศึกษาควรเปิดกว้าง และควรกำหนดหลักสูตรทางเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตร ๕ ปีสำหรับปริญญาตรี อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ๑ ปี หรือ ๒ ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าหรือเทียบเท่าอนุปริญญา รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ชุมชนได้ด้วย ทั้งนี้ การจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล ควรต้องผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือผ่านการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาพื้นที่

โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๔๐๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๑๒